

สำนักประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ไหว้พระสวดมนต์ และรับฟังการบรรยายธรรม
ณ วัดบางโพธิ์อามวาส
เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ วัดบางโพธิ์อามวาส เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักประชาสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรสำนักประชาสัมพันธ์ และการสร้างเครือข่ายคุณธรรม บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) จากนั้นรับฟังการบรรยายธรรม เรื่อง “หลักธรรมสำหรับการครองตน ครองคน ครองงาน” โดยพระมหาสมัคร มหาวิโร เจ้าอาวาสวัดบางโพธิ์อามวาส เจ้าคณะเขตบางซื่อ และร่วมถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป จากนั้นมีการแบ่งบุคลากรสำนักประชาสัมพันธ์ออกเป็น ๒ คณะ ดังนี้

คณะที่ ๑ เดินทางไปยังชุมชนราชทรัพย์ เพื่อจัดกิจกรรมการส่งเสริมจิตสาธารณะปันน้ำใจให้สังคม ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการจัดกิจกรรมจนเป็นชุมชนต้นแบบของกรุงเทพมหานคร ด้านการจัดการขยะและส่งเสริมความสามัคคีในชุมชน มีการเยี่ยมเยียนและมอบของใช้จำเป็นแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และคนพิการในชุมชน

คณะที่ ๒ เดินทางไปยังโรงเรียนวัดบางโพธิ์อามวาส เพื่อจัดกิจกรรมในการปลูกฝังคุณธรรม “เยาวชนรุ่นใหม่กตัญญูรู้คุณชาติ-ไม่สั่นสั่นทุนการทุจริต” ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบางโพธิ์อามวาส

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบมิติเชิงวัฒนธรรมและหลักธรรมทางศาสนาเพื่อยกระดับองค์กรไปสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบระดับโดดเด่นและเป็นองค์กรแห่งความสุข โดยแท้จริง



การบรรยายธรรม เรื่อง “หลักธรรมสำหรับการครองตน ครองคน ครองงาน”

โดย พระมหาสมัคร มหาวิโร เจ้าอาวาสวัดบางโพธิ์อามวาส เจ้าคณะเขตบางซื่อ

ข้าราชการที่ดีควรยึดหลักธรรม “โอวาทปาฏิโมกข์” เป็นหลักในการครองตน ครองคน และ ครองงาน คำสอนดังกล่าวนี้เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ได้ประทานแก่ที่ประชุม พระภิกษุสงฆ์ ๑,๒๕๐ รูปในวันมาฆบูชา เพื่อวางจุดหมาย หลักการ และวิธีการ ในการเข้าถึง พระพุทธศาสนาแก่พุทธบริษัททั้งหลาย

โอวาทปาฏิโมกข์ มีหลักการ ๓ ประการ อันเป็นหัวใจสำคัญเพื่อเข้าถึงจุดหมายของ พระพุทธศาสนา ได้แก่

๑. การไม่ทำบาปทั้งปวง ได้แก่ การไม่ประพฤติดิฉินัย การระพฤติตนอยู่ในเบญจศีล และละเว้นสิ่งที่ไม่ ควรกระทำ

๒. การทำกุศลให้ถึงพร้อม ได้แก่ การทำความดี ตามหลักศาสนา มีความสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ราชการ มีจิตอาสา มีความกตัญญู รู้จักแบ่งปัน และช่วยเหลือสังคม

๓. การทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ได้แก่ การมีสมาธิในการทำงาน การทำงานด้วยความเป็นกลาง ไม่ละโมภ ไม่เอนเอียง และมีจิตธารณะอย่างเท่าเทียม

ทั้งนี้ ข้าราชการที่ดีในยุคปัจจุบัน ต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ ฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และก้าวทัน เทคโนโลยี และจะได้นำหลักธรรมที่ได้รับฟังนำมาปรับใช้กับการปฏิบัติตน และการดำเนินชีวิต

